

***Phần Năm:***

*Cuộc Đua Của Bạn  
Đang Nằm Ở Phía Trước*

## Chương 15

# Nhìn Thấy Điều Không Thấy Được và Làm Điều Không Thể Làm Được

*“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trôi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” Ê-phê-sô 3:20*

Chúa Giê-xu đã làm tất cả những gì Ngài có thể để cứu thế giới bằng cách chết trên thập tự giá và Ngài đã cho chúng ta một tấm gương về sự dạy dỗ, rao giảng và chữa lành để noi theo. Giờ đây, công việc của chúng ta là làm tất cả những gì chúng ta có thể. Chúng ta cần phải dâng cả đời sống, cả tấm lòng của chúng ta cho nhiệm vụ và sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trước cho chúng ta – để hoàn thành “Đại Mạng Lệnh.”

Tín gậy đang được trao cho bạn và tôi. Chúng ta cần phải hoàn thành cuộc đua mà Chúa Giê-xu đã bắt đầu. Chúa Giê-xu đã bắt đầu cuộc đua hơn 2000 năm trước, sau đó Ngài trao sứ mạng này lại cho các môn đồ của Ngài để họ tiếp tục cuộc chạy, họ đã trao tín gậy lại cho các thế hệ sau họ, và bây giờ tín gậy được trao cho bạn và tôi.

Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời giải cứu, được kêu gọi, được xúc dầu và được sai đi để vợ vét sạch địa ngục và làm cho đầy đầy thiên đàng. Trở thành người giải cứu của Đức Chúa Trời, một thợ gặt linh hồn là mục đích tối hậu của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta hãy dành cả đời sống, chức vụ và cả sức lực của chúng ta tập trung vào những linh hồn, những linh hồn, những linh hồn. Đây là nhiệm vụ cao cả nhất dành cho mỗi tín hữu.

### TẬN DỤNG TỐI ĐA SỰ KÊU GỌI VÀ ĐỜI SỐNG BẠN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

Không có một nơi nào tuyệt vời hơn là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một chương trình độc nhất cho cuộc đời của

bạn. Ngay cả trước khi bạn được sinh ra, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho cuộc đời bạn và Ngài đã chuẩn bị những điều tốt đẹp dành cho bạn để bạn mở mang vương quốc của Ngài. *“Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các người; ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các người bấy nhiêu.”* Ê-sai 55:9

Ngài đã đặt để trong bạn những ân tứ và những phẩm chất khác mà bạn cần phải có để làm trọn những kế hoạch mà Ngài dành cho bạn! Giờ đây, tôi khích lệ cũng như thách thức bạn, hãy nhường mắt lên và nhìn thấy những gì mà bạn có thể hoàn thành cho Đức Chúa Trời.

Tôi muốn bạn có một tầm nhìn rộng lớn hơn để có thể nhìn vượt xa hơn những giới hạn và trở ngại. Hãy để Đức Chúa Trời trở nên vĩ đại trong bạn, đừng giới hạn Ngài.

Mọi việc điều trở nên có thể cho bạn khi bạn làm việc cùng với Đức Chúa Trời. Chìa khóa ở đây là: *“Cùng với Đức Chúa Trời.”* *“Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta.”* Giăng 5:30

Tôi tin rằng mục đích sống của chúng ta là tối đa hóa chúng cho Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể được chọn để kết quả ba mươi, sáu mươi, một trăm. Chúa Giê-xu tin rằng bạn có thể sinh sản hàng trăm lần hơn. *“Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả.”*

Giăng 15:16

## **ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BAN CHO BẠN MỘT KHẢI TƯỢNG**

*“Ở đâu không có khai tượng, dân chúng phóng túng.”* Châm ngôn 29:18

Lý do lớn nhất mà hầu hết mọi người đều không thành công và không hoàn thành được những điều vĩ đại đơn giản là bởi vì họ không biết họ muốn gì trong cuộc đời của mình. Họ không biết họ đang đi đâu. Chúng ta cần phải biết chúng ta đang đi đâu. Khai tượng và những mục tiêu của chúng ta phải nên rõ ràng.

Tất cả những thành tích tuyệt vời cho Đức Chúa Trời luôn bắt đầu

với một khái tượng, một giấc mơ của những gì chúng ta có thể làm. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khái tượng một cách nhưng không khi chúng ta tìm kiếm mặt Ngài và kêu cầu Ngài về những ý tưởng của Ngài dành cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì, vì thế chúng ta mới có thể nhìn thấy xa hơn những nơi chúng ta có thể đi.

Thế giới chúng ta đang sống liên tục đem đến cho chúng ta những thông điệp tiêu cực. Điều đó đã đẩy chúng ta ra xa khỏi Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời ban khái tượng cho bạn, Ngài muốn chỉ cho bạn thấy bức tranh của Ngài về tương lai bạn!

Đức Chúa Trời chỉ cho bạn khái tượng được định trước cho tương lai của bạn để bạn cho bạn ĐỨC TIN và SỰ TẬP TRUNG vào trong chức vụ của bạn. Bạn sẽ không chạy qua bên trái hay bên phải, nhưng bạn sẽ chạy thẳng, theo sự chỉ dẫn thiên thượng của Đức Chúa Trời và những ý tưởng của Ngài cho đời sống của bạn.

Những người làm những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời được thúc đẩy bởi một ước mơ lớn hơn ước mơ của chính họ. Họ có điều gì đó liên tục giữ cho họ tiến về phía trước. Điều đó ngoài tầm với của họ, và vì thế họ tin rằng nếu họ chăm chỉ làm việc, tin cậy Chúa, vận dụng đức tin, cầu nguyện, vâng theo tiếng phán cùng sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, một ngày nào đó họ sẽ đạt được giấc mơ đó trong tầm tay.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có những mơ ước để chúng ta có thể nhìn thấy xa hơn những gì mà đôi mắt vật lí của chúng ta có thể thấy. Nhà truyền giáo có chức vụ chữa lành nổi tiếng Oral Robert đã đặt tiêu đề cho một trong những cuốn sách của ông như sau: “Nhìn Thấy Điều Không Thấy Được. Làm Điều Không Thể Làm Được.” (See the Invisible. Do the Impossible). Khi chúng ta nhìn thấy những điều không thấy được thông qua khái tượng hay giấc mơ từ nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ làm được những điều không thể làm được! HA-LÊ-LU-GIA!

Đức Chúa Trời không hề giới hạn trừ khi chúng ta là những người đặt Ngài vào những suy nghĩ và niềm tin nhỏ bé. Chúa Giê-xu nói:

*“Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”*

Giăng 14:12

Chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh, cùng một quyền năng, cùng một uy quyền giống như Chúa Giê-xu khi Ngài sống trên đất. Chúng ta có cùng khả năng; cùng một Cha Thiên Thượng, có cùng tài năng giống như Chúa Giê-xu Christ khi Ngài sống trên đất. Hãy hình dung ra việc bạn đang làm những phép lạ, giúp đỡ mọi người giống như Chúa Giê-xu, và hình dung ra những việc thậm chí là lớn hơn nữa.

## **BA CHÌA KHÓA ĐỂ NHỮNG ƯỚC MƠ MÀ CHÚA BAN CHO BẠN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC**

### **#1. QUYẾT ĐỊNH THEO ĐUỔI NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI**

Một nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết mọi người chỉ sử dụng 10% tiềm năng của họ. Tôi tin rằng việc khám phá và theo đuổi những ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn có thể giải mã được 90% tiềm năng còn lại trong chúng ta và sử dụng nó để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời.

Bạn và tôi cần phải nghe đến Tin Lành và bắt đầu nghĩ đến những điều chưa hề nghĩ đến, làm những điều chưa hề làm trước đây. Và sau đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những gì chưa hề được thấy trước đây.

Hãy quyết tâm theo đuổi những ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Vâng theo khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời bạn – điều đó sẽ xây đến, nhưng bạn phải tin và quyết tâm theo đuổi khải tượng đó với cả tấm lòng, cả sức lực và tâm trí của bạn.

“Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên băng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kịp đến, không phình dôi đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ.” Ha-ba-cúc 2:2-3

## #2. BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Phi-e-rơ cần phải bước ra khỏi thuyền để có thể đi trên mặt nước. Ông nhìn thấy Chúa Giê-xu, ông nghe giọng nói của Chúa Giê-xu, nhưng cho đến khi ông hành động thì ông mới thực sự đi trên mặt nước được.

Tôi thách thức bạn bắt đầu làm một điều gì đó để theo đuổi giấc mơ của bạn, NGAY HÔM NAY! Đừng đợi đến ngày mai. Bạn có thể làm được điều gì để ước mơ của bạn gần hơn với hiện thực? Viết một lá thư, thực hiện một cuộc gọi, thăm viếng một nơi nào đó bạn chưa hề đến hoặc thăm viếng một ai đó đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những ý tưởng sáng tạo và hãy hành động ngay hôm nay!

Có rất nhiều tín hữu tuyệt vời mà tôi từng gặp thực sự một lòng một dạ với Chúa, nhưng có điều là họ luôn luôn chờ đợi Chúa. Tôi biết rằng mọi thứ điều có thời điểm của nó, nhưng thật buồn là khi bạn nhìn thấy có những người đã 70, 80 tuổi rồi mà vẫn đợi Chúa chỉ cho họ mục đích cuộc đời mình.

Tôi tin rằng khi bạn bước ra trên mặt nước, trong sự vâng phục theo khái tượng mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống bạn, Ngài sẽ dẫn dắt bạn từng bước, nhưng bạn và tôi cần phải quyết định bước đi.

Dám đối mặt với những thách thức mới. Ngay cả khi bạn phải đối mặt với những nan đề, hãy coi đó như là cơ hội để bạn phát triển. Người duy nhất có thể ngăn bạn thực hiện ước mơ của mình là chính bạn. Sẽ luôn có những người xung quanh bạn làm bạn nản lòng, họ nói rằng bạn sẽ không thể nào hoàn thành ước mơ của bạn. Nhưng bạn có thể chọn lựa giữa việc nghe theo những lời nói tiêu cực hay là chỉ nghe theo những gì Đức Chúa Trời nói với bạn và những gì Lời Ngài nói về bạn.

## #3. CHỊU ĐỰNG ĐẾN KHI ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Khi bạn nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định cho bạn và khi bạn để Ngài phán với lòng của bạn, bạn sẽ không hài lòng với

bất cứ điều gì kém hơn hiện thực của những giấc mơ mà Ngài ban cho bạn.

Bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ước mơ được thành hiện thực. Sẽ có lúc bạn muốn từ bỏ và bỏ cuộc. Sẽ có lúc bạn muốn rút lui và bỏ qua một bên ước mơ Chúa ban cho bạn. **ĐÓ CHÍNH LÀ THỜI ĐIỂM** bạn đã đến sát bên sự đột phá.

Đừng từ bỏ, đừng bỏ cuộc. Cái khó ló cái khôn! Hãy bước tới và bạn sẽ sống với ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn. Khi một người nữ mang thai, có một hạt giống phát triển trong tử cung của cô trong hơn chín tháng. Khoảng thời gian đó thường đầy những đau đớn, nhưng khi đứa trẻ được sinh ra thì mọi đau đớn đều tan biến. Điều này cũng đúng đối với ước mơ của bạn. Bạn phải cuu mang nó trong sự đau đớn. Không còn cách nào khác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn khi bạn trải qua những điều đó!

### **GIÔ-SÉP ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG ĐAU ĐỚN ĐỂ GIÁC MƠ ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO ÔNG TRỞ THÀNH HIỆN THỰC**

Hãy để chút thời gian suy nghĩ về Giô-sép trong Sáng thế ký.

Đức Chúa Trời đã cho Giô-sép thấy một giấc mơ, một giấc mơ thật sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. *“Một đêm, Giô-sép nằm mộng, sáng hôm sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét: “Các anh nghe đây! Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xúm quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi.”* Sáng thế ký 37:5-7

Sau khi nhận được khái tượng từ Đức Chúa Trời, tình trạng của Giô-sép trở nên tồi tệ hơn. Ông đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, khổ sở và đau đớn. Ông bị phản bội bởi chính những anh em của ông, bị bán trở thành nô lệ và ngồi tù nhiều năm. Tuy nhiên, ông hoàn toàn vô tội trước bất kì tội ác hay những hành vi sai trái nào.

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng không muốn ở trong vị trí của ông. Nhưng tôi tin rằng giấc mơ của ông đã giúp ông vượt

qua hoàn cảnh nô lệ và tù đày. Ông biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt hơn cho ông. Giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho ông đã nung nóng lòng ông suốt ngày và đêm giúp ông vượt qua những ngày tháng đau đớn và khổ sở.

Nhiều năm sau, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực! Tất cả những gì Đức Chúa Trời cho ông thấy đều đã trở thành hiện thực. HA-LÊ-LU-GIA! Giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho Giô-sép đã hình thành nên cuộc đời ông, và qua cuộc đời ông, Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để cứu cả thế giới ra khỏi nạn đói. Ông không bao giờ bỏ cuộc. Ông không bao giờ mất tập trung vào giấc mơ của mình, qua tất cả những gì xảy ra, Đức Chúa Trời luôn ở cùng ông và làm cho giấc mơ của ông trở thành hiện thực!

Hãy xem cuộc đời của Giô-sép như là một nguồn cảm hứng và là một bài học cho bạn ngày hôm nay. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn một giấc mơ để bạn theo đuổi cho đến khi nó thành hiện thực.

### **ĐIỀU GÌ LÀ CÓ THỂ? ĐIỀU GÌ LÀ KHÔNG THỂ?**

*“...với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.” Ma-thi-ơ 19:26*

Bạn và tôi có thể làm được những gì? Đức Chúa Trời có thể làm được những gì qua cuộc đời của chúng ta? Chỉ có một câu trả lời đúng mà thôi: Với Đức Chúa Trời thì mọi việc đều có thể. Bạn và tôi cần phải kết nối với khái tượng của Đức Chúa Trời, vâng phục cách hoàn toàn và theo đuổi nó, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó xảy đến.

Chúng ta phải quyết định tối đa hóa cuộc đời, tài năng và sự cố gắng của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy mùa gặt của những linh hồn lớn lao nhất có thể có! Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta **TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU VĨ ĐẠI HƠN!**

Ai có thể giới hạn những điều mà Đức Chúa Trời có thể làm trong đời sống và trong quốc gia của chúng ta? Có phải Đức Chúa Trời không? Hay là hội thánh của bạn? Mục sư của bạn? Gia đình của bạn? **KHÔNG!** Chính bạn đã bạn đặt ra những giới hạn! Bạn là



người quyết định mức độ của những gì Đức Chúa Trời có thể và sẽ làm qua đời sống của bạn!

Nhà truyền giáo T.L. Osborn đã được hỏi làm thế nào mà ông đã hoàn tất rất nhiều việc trong đời sống và chức vụ của ông. Đây là những gì T.L. đã trả lời: “Từ thời niên thiếu, chúng ta đã có những ước mơ về những cách có thể làm chứng về Đấng Christ. Những ước mơ đó trở thành khái tượng. Những khái tượng thôi thúc chúng ta cầu nguyện. Đức tin gắn hành động vào những lời cầu nguyện đó. Và những ước mơ đó sẽ sớm trở nên sống động, tiến đến hiện thực.”

### CÙNG MƠ ƯỚC VỚI CHÚA

Mơ ước với Chúa. Vâng, bạn có thể mơ những giấc mơ cùng với Chúa. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn khái tượng và giấc mơ của Ngài, để bạn có thể nhìn thấy những điều ở phía trước mà Chúa đã định sẵn cho tương lai của bạn. Đây cũng là những gì mà tiên tri Giô-ên đã nói về Đức Thánh Linh và thế nào Ngài muốn ban cho chúng ta những giấc mơ và khái tượng của Ngài:

*“Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Giô-ên: ‘Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt; con trai và con gái các người sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khái tượng và người già sẽ thấy chiêm bao.’”*

*Công-vụ 2:16-17*

Đức Thánh Linh đến không chỉ để ban cho chúng ta quyền năng để trở thành đại sứ của Đấng Christ, mà Ngài còn muốn ban cho chúng ta khái tượng và những giấc mơ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn ban giấc mơ của Ngài cho chúng ta, cho thành phố của chúng ta, cho quốc gia của chúng ta và cho cả thế giới này.

Nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, nổi tiếng với cam kết của mình để nhìn thấy “Châu Phi được rửa trong huyết Chúa Giê-xu.” Ông đã có một cuộc chạm trán đầy quyền năng với Đức Thánh Linh khi ông phục vụ trong cương vị là một giáo sĩ trong thời kì đầu của chức vụ của ông. Ông nhìn thấy có rất ít kết quả và ông đã ao ước có nhiều kết quả hơn nhưng ông vẫn không có một ý tưởng nào để việc đó xảy ra hay là làm thế nào để Châu Phi có thể được cứu.

Trong bốn đêm liên tiếp, Đức Thánh Linh đã cho Reinhard thấy một giấc mơ mà qua đó ông có thể thấy một cách rõ ràng cả Châu Phi được rửa trong huyết Chúa Giê-xu Christ. Ông có thể nhìn thấy hàng triệu linh hồn được cứu bởi quyền năng của huyết Chúa Giê-xu Christ. Trong giấc mơ này, ông còn nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời: “CHÂU PHI SẼ ĐƯỢC CỨU.”

Giấc mơ này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời và chức vụ của Reinhard. Giờ đây, ông có thể nhìn thấy giấc mơ của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của ông và cho Châu Phi. Đức Chúa Trời đã mở mắt Reinhard để ông có thể nhìn thấy những gì Ngài có thể làm. Đức tin được sinh ra từ trong lòng của ông. Đức tin đã dẫn đến hành động, từ đó dẫn đến một chức vụ Phúc Âm trọn đời. Cho đến ngày hôm nay có hơn 60 triệu linh hồn được chinh phục cho vương quốc thiên đàng! Ha-lê-lu-gia!

Một kinh nghiệm tương tự xảy ra đối với tôi khi tôi quỳ gối và kêu cầu Chúa một cách khao khát từ sâu thẳm tận đáy lòng tôi trong nhiều tháng. Lửa và quyền năng Đức Thánh Linh đã biến đổi cuộc đời tôi và Đức Chúa Trời đã ban cho tôi hai khái tượng. Việc đó xảy ra khi tôi 20 tuổi.

Khái tượng đầu tiên tôi đã chia sẻ trong cuốn sách này, một khái tượng cho thấy vô số người bị hư mất đời đời trong lửa địa ngục. Khái tượng này đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời tôi, sự tập chú cũng như khao khát của tôi; để trở thành người chinh phục những linh hồn và rao giảng chỉ một thông điệp mà qua đó chúng ta được cứu, đó là Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ.

Khái tượng thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho tôi đó là khái tượng về “Đại Mạng Lệnh” sẽ được thực hiện trong thời kì của chúng ta và làm thế nào các quốc gia, các dân tộc, các thứ tiếng, các làng quê và thành phố được nghe đến Tin Lành bởi những thông điệp Phúc Âm đầy quyền năng. Khái tượng thứ hai này nung nóng lòng tôi suốt ngày và đêm.

Khái tượng của Đức Chúa Trời cho thế giới của chúng ta là cả thế giới – mỗi một làng quê trên thế giới, mỗi một con người trên thế

giới, đều sẽ nghe về Tin lành của Con Độc Sinh của Ngài là Chúa Giê-xu Christ, và sau đó sự cuối cùng sẽ đến. AMEN!

### **ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM ĐỂ BẠN MƠ ƯỚC!**

- Nhìn thấy khu phố của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy làng quê của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy thành phố của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy khu vực của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy quốc gia của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy châu lục của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy cả thế giới được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu.
- Nhìn thấy chính bạn đang ở trong sự kêu gọi và mục đích của Đức Chúa Trời ban cho bạn.
- Nhìn thấy chính bạn đang rao giảng, dạy dỗ, chữa lành giống như Chúa Giê-xu Christ.
- Nhìn thấy chính bạn đang sở hữu những vùng đất chưa được nghe đến Tin Lành bằng Phúc Âm.
- Nhìn thấy chính bạn đang đuổi qui, chữa lành người bệnh, xây dựng hội thánh, đem thông điệp cứu rỗi đến với những người chưa biết Chúa.
- Nhìn thấy chính bạn giống như Giô-suê và Ca-lép là những người nhận lấy đất hứa với đức tin hoàn toàn vào Đức Chúa Trời.
- Nhìn thấy chính bạn là đại sứ được chọn lựa của Đức Chúa Trời, được kêu gọi, được xúc dầu, được sai đi để hoàn thành chặng cuối của Đại Mạng Lệnh!

Hãy cùng mơ ước với Đức Chúa Trời. Hãy mơ những giấc mơ của Đức Chúa Trời. Hãy để những khả năng Đức Chúa Trời ban cho đời sống bạn được trở nên sống động. Hãy giống như Áp-ra-ham, ngược mắt lên trời để nhìn thấy khả năng của Đức Chúa Trời, kể

hoạch của Đức Chúa Trời cho tương lai của bạn. Hãy tin vào khả  
tượng. Hành động dựa trên khả tượng đó. Đừng bao giờ từ bỏ, và  
khả tượng của Đức Chúa Trời sẽ trở thành hiện thực trên đời sống  
của bạn. AMEN!